

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เดือน กันยายน 2565

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	อธิบายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต</b>				
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต	80	คณะจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านการต่อต้านการทุจริต ให้กับนักศึกษา โดย ผู้แทนคณะอนุกรรมการวิชาการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย สดภิบาล เข้าพบ ผศ.ดร.สุรพันธ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผศ.จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร และ ดร.เศรษฐกุล โปรงนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เพื่อหารือแนวทางการจัดทำโครงการ "แต้มสี่เต็มฟัน ต่อต้านการทุจริต" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และ กรุงเทพมหานคร โครงการ "แต้มสี่เต็มฟันต่อต้านการทุจริต" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วม ร้อยละ100 ของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	โครงการ "แต้มสี่เต็มฟันต่อต้านการทุจริต" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วม ร้อยละ 100 ของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	โครงการ "แต้มสี่เต็มฟันต่อต้านการทุจริต"
ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม	≥60	คณะจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านการต่อต้านการทุจริต ให้กับนักศึกษา โดย ผู้แทนคณะอนุกรรมการวิชาการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย สดภิบาล เข้าพบ ผศ.ดร.สุรพันธ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผศ.จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร และ ดร.เศรษฐกุล โปรงนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เพื่อหารือแนวทางการจัดทำโครงการ "แต้มสี่เต็มฟัน ต่อต้านการทุจริต" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และ กรุงเทพมหานคร โครงการ "แต้มสี่เต็มฟันต่อต้านการทุจริต" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วม ร้อยละ100 ของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม	โครงการ "แต้มสี่เต็มฟันต่อต้านการทุจริต" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ100 ของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม	โครงการ "แต้มสี่เต็มฟันต่อต้านการทุจริต"

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	อธิบายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากร ที่มี ส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณะ เพื่อสังคม	≥80	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ร้อยละ 83.33	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ร้อยละ 83.33	ภาพกิจกรรมทำความสะอาด
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย</b>				
ร้อยละของข้อมูลที่มีการเผยแพร่อย่าง ครบถ้วนตามแนวทางที่กำหนด	100	จัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 100	คณะนำกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของคณะ เช่นการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา เป็นต้น	www.fit.ssrु.ac.th
ร้อยละของงานที่มีการดำเนินงานตาม จุดควบคุมที่กำหนด	100	คณะมีการดำเนินงานการควบคุมภายใน ตามแผนบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร้อยละ 100	คณะมีการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ของงานด้านต่างๆของคณะ ร้อยละ 100	แผนบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก</b>				
ร้อยละของบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้า อบรมเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ	100	คณะส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเข้าร่วมอบรมเสริมความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กับมหาวิทยาลัย	คณะส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานเข้าร่วมอบรมเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ กับมหาวิทยาลัย	รายชื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรม
ร้อยละของรายการจัดซื้อ-จัดจ้างที่นำ เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่อรายการ จัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด	100	คณะดำเนินงานนำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่คณะดำเนินงานไปเผยแพร่ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ต่อรายการจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด	คณะดำเนินงานนำข้อมูลผู้ซื้อไป เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่อรายการ จัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด	<a href="http://www.fit.ssrุ.ac.th">www.fit.ssrุ.ac.th</a>

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย	อธิบายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน
	ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของคณะ	4.5	คณะจัดบริการone stop service ให้กับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก จากนั้นให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของคณะ ในรอบ เดือน เมษายน 2565 ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ย 4.58 คะแนน	คณะจัดบริการone stop service ให้กับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก จากนั้นให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของคณะ ในรอบ เดือน มกราคม 2565 ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ย 4.58 คะแนน	รายงานความพึงพอใจรอบเดือนมกราคม 2565 ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ย 4.58 คะแนน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต</b>					
	ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขในเวลาที่กำหนด	100	คณะจัดให้มีช่องทางในการข้อร้องเรียนเรื่องต่างๆของคณะ เพื่อจะได้ดำเนินงานปรับปรุงแก้ไขการให้บริการเรื่องต่างๆ	คณะจัดโครงการจัดการข้อร้องเรียนของคณะโดยมีช่องทางต่างๆในการร้องเรียน เช่น เพจคณะ ไลน์ของคณะ เป็นต้น	1.เพจคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 2. ไลน์คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม